

**สาระสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง ในระเบียบการประเมินรับรองฉบับใหม่  
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2563**

คณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลได้ออกระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากระเบียบที่เคยใช้อยู่เดิมหลายประการ และจะมีผลกระทบต่อสถานพยาบาลทุกแห่ง อาทิเช่น นิยามของคำว่า “สถานพยาบาล”, เกณฑ์ผ่านการประเมินรับรอง, การกำหนดให้มีมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย, ระยะเวลาการรับรอง และการเพิกถอนการรับรอง

ระเบียบใหม่จะมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

สถาบันได้สรุปสาระสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ตามตารางด้านล่างนี้

ระเบียบเดิม	ระเบียบใหม่
<p><b>หมวด 1 ทัวไป</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงพยาบาลเอกชนที่ขออนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลด้วยใบอนุญาตคนละฉบับแต่ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกัน สามารถขอรับการรับรอง HA เป็นประกาศนียบัตรฉบับเดียวในลักษณะ Complex ได้</li> <li>- ไม่เคยกำหนดรูปแบบการรับรองในลักษณะเครือข่ายสถานพยาบาลไว้ในระเบียบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรการรับรอง HA ของโรงพยาบาลเอกชนให้แยกเป็นรายแห่ง โดยยึดตามใบขออนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล</li> <li>- สรพ. สามารถรับรองเครือข่ายของสถานพยาบาลได้ ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด</li> </ul>
<p><b>หมวด 2 กระบวนการเยี่ยมสำรวจและเกณฑ์การรับรอง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการมอบอำนาจอนุมัติการรับรองสถานพยาบาลชั้นที่สามกรณีทั่วไปให้ผู้อำนวยความสะดวกแต่ไม่รวมถึงการไม่อนุมัติการรับรองชั้นที่สาม และการอนุมัติการรับรองชั้นก้าวหน้า ซึ่งยังเป็นอำนาจของคณะกรรมการ</li> <li>- สถานพยาบาลจะผ่านชั้นที่สาม ต้องได้คะแนนในแต่ละบทไม่ต่ำกว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 5.0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้อำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบอนุมัติ และไม่อนุมัติการรับรองทุกประเภท</li> <li>- สถานพยาบาลที่จะผ่านชั้นที่สาม ต้องได้คะแนนในแต่ละบทของตอนที่ I-IV ไม่น้อยกว่า 2.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 และผ่านมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยทุกข้อ (จะมีการประกาศ</li> </ul>

ระเบียบเดิม	ระเบียบใหม่
<p>- สถานพยาบาลที่จะผ่านการรับรองขึ้นก้าวหน้า ต้องได้คะแนนในแต่ละบท ไม่ต่ำกว่า 3.00 ยกเว้น บทที่ II-8 และ II-9 คะแนนต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 และคะแนนเฉลี่ยโดยรวมต้องไม่ต่ำกว่า 3.00</p> <p>- การเยี่ยมติดตามเฉพาะเรื่อง มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับจากการเยี่ยมครั้งแรก</p>	<p>รายละเอียดของมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยในช่วงต่อไป)</p> <p>- สถานพยาบาลที่จะผ่านการรับรองขึ้นก้าวหน้า ต้องได้คะแนนในแต่ละบทของมาตรฐานตอนที่ I-III ไม่น้อยกว่า 3.00, ตอนที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00, ยกเว้นบทที่ II-8 และ II-9 คะแนนต้องไม่ต่ำกว่า 2.50, คะแนนเฉลี่ยโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.00 และผ่านมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยทุกข้อ</p> <p>- การเยี่ยมติดตามเฉพาะเรื่อง มีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากการเยี่ยมครั้งแรก</p>
<p><b>หมวด 4 ระยะเวลาการรับรอง</b></p> <p>- การรับรองขึ้นที่สาม ครั้งแรกมีอายุการรับรองไม่เกิน 2 ปี การต่ออายุการรับรองมีอายุการรับรองไม่เกิน 3 ปี การรับรองเฉพาะโรค มีอายุการรับรองไม่เกิน 5 ปี</p>	<p>- การรับรองขึ้นที่สาม, ขึ้นก้าวหน้า และการรับรองเฉพาะโรค มีอายุรับรอง 3 ปี (ไม่มีการรับรอง accredit อายุ 2 ปีแล้ว)</p>
<p><b>หมวด 5 การต่ออายุการรับรองคุณภาพ</b></p> <p>- สถานพยาบาลต้องเข้าสู่กระบวนการต่ออายุการรับรองในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่อายุการรับรองสิ้นสุดลง กรณีที่ระยะเวลาดังกล่าวเกิน 6 เดือน จะถือว่าเป็นการขอรับการรับรองครั้งแรก ไม่ใช่การต่ออายุรับรอง</p>	<p>- สถานพยาบาลต้องมีหนังสือแจ้งขอเข้าสู่กระบวนการต่ออายุรับรองขึ้นที่สามและขึ้นก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า 6 เดือน <b>ก่อนที่วันอายุการรับรองคุณภาพสิ้นสุดลง</b> กรณีไม่มีหนังสือแจ้งขอต่ออายุใบรับรองคุณภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดอายุใบรับรองประเภทนั้นๆ</p> <p>เมื่อสถานพยาบาลเข้าสู่กระบวนการต่ออายุการรับรองแล้ว แต่กระบวนการของสถาบันเสร็จไม่ทันวันที่ใบรับรองเดิมหมดอายุ ให้สถานพยาบาลมีสถานะอยู่ระหว่างการต่ออายุชั่วคราวไม่เกิน 3 เดือน</p> <p>เมื่อสถานพยาบาลได้รับอนุมัติให้ต่ออายุการรับรองแล้ว ให้อายุการรับรองใหม่เริ่มนับต่อจากวันที่ครบกำหนดอายุใบรับรองเดิม</p> <p>กรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ที่ทำให้สถาบันไม่สามารถดำเนินการต่ออายุการรับรองให้สถานพยาบาลได้ทันกำหนด</p>

ระเบียบเดิม	ระเบียบใหม่
	<p>สถานพยาบาลจะได้รับสถานะการต่ออายุการรับรองชั่วคราว จนกว่าการทำงานของสถาบันจะเข้าสู่ภาวะปกติ</p>
<p><b>หมวด 8 การเพิกถอนการรับรอง</b></p> <p>- เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบคุณภาพ และสถาบันตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดจากสถานพยาบาลไม่ährงระบบคุณภาพตามมาตรฐานที่สถาบันกำหนด สถาบันจะเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพิกถอนการรับรอง</p>	<p>- เมื่อสถาบันรับทราบที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงในสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง และสถาบันตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดจากสถานพยาบาลไม่ährงคุณภาพตามมาตรฐานที่สถาบันกำหนด ผู้อำนวยการมีอำนาจเพิกถอนการรับรอง</p> <p>เมื่อสถานพยาบาลทำ RCA และมี improvement plan ส่งให้สถาบัน สถาบันจะนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการเฝ้าระวัง surveillance และการเชื่อมต่ออายุการรับรอง</p>